

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Số: 3621/ĐHĐN-VP  
V/v thực hiện nhiệm vụ, giải pháp  
trọng tâm năm học 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Các trường đại học thành viên;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Năm học 2024-2025 là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) lần thứ VI và tiến tới Đại hội Đảng các cấp; căn cứ nhiệm vụ năm học đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) ban hành tại Công văn số 4606/BGDĐT-GDDH ngày 23/8/2024; HĐĐN quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025 với chủ đề: *“Tiếp tục đổi mới quản trị đại học gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững”*.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Giám đốc HĐĐN yêu cầu các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc (gọi tắt là đơn vị) tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, nhất là về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng viên, phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo hợp lý; tổ chức đón tiếp sinh viên khóa mới chu đáo và thân thiện, tạo ấn tượng tốt. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất và y tế trường học. Triển khai các giải pháp đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện; đặc biệt quan tâm, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, phản hồi của sinh viên để kịp thời quản lý, hỗ trợ người học góp phần tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh.

2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi mặt công tác, nhất là sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ. Chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp để ứng phó linh hoạt và hiệu quả với mọi tình huống thiên tai, dịch bệnh nhằm bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

3. Chuẩn bị tốt cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập HĐĐN trong đó trọng tâm là Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển HĐĐN (tháng 11/2024); Hội thảo gắn kết trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-



NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị; Hội thảo quốc tế “Phát triển đại học bền vững - Cơ hội và thách thức” đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên và học viên.

4. Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là chú trọng công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, phương án nhân sự và các điều kiện phục vụ đại hội.

5. Hoàn thiện chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường phân cấp quản lý nhất là về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng tinh thần tự chủ đại học. Đổi mới quản trị đại học gắn với thực chất, hiệu quả, xem đây là thước đo trong mọi hoạt động của đơn vị.

Huy động mọi nguồn lực để nâng cao năng lực quản trị đại học trong đó tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng đại học và Hội đồng trường; rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ trên cơ sở cập nhật văn bản của các cấp có thẩm quyền và thực tiễn hoạt động của đơn vị, của ĐHĐN để công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của ĐHĐN và các đơn vị đảm bảo thực hiện đúng quy định, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch thông tin theo quy định.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, hoàn thiện và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, cải thiện các chỉ số hoạt động của mỗi đơn vị đào tạo, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Nâng cao tinh thần phục vụ, đặc biệt chú trọng các hoạt động hỗ trợ tư vấn tâm lý cho người học; quản lý toàn diện trên mọi mặt công tác: Đào tạo, tổ chức giảng dạy, tuyển sinh...

6. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác quy hoạch, phát huy dân chủ trong lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để có đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đảm bảo tính kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên: Ưu tiên tuyển dụng giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên và đảm bảo cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỉ lệ ít nhất 65% theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; xây dựng chế độ làm việc, đánh giá và đãi ngộ giảng viên theo trình độ, năng lực, vị trí việc làm và kết quả thực hiện công việc nhằm giữ chân và phát triển đội ngũ giảng viên giỏi; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ, năng lực nghiệp vụ sư phạm, năng lực tổ chức và thực hiện nghiên cứu, năng lực ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dạy và học, nhất là công nghệ số và trí tuệ

nhân tạo; tăng cường hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

7. Hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2024 theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2025, nhất là chủ động rà soát lại các phương thức tuyển sinh cho phù hợp với tình hình mới; xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh một cách thiết thực, hiệu quả trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với các trường Trung học Phổ thông; tổ chức tốt các sự kiện, hội nghị, hội thảo đảm bảo quy mô, chuyên nghiệp, hiệu quả góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế cho các trường đại học thành viên, các cơ sở đào tạo trực thuộc nói riêng và ĐHQĐN nói chung.

Tăng chỉ tiêu tuyển sinh một cách hợp lý gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định đối với một số đơn vị có quy mô đào tạo còn hạn chế. Nâng cao quy mô tuyển sinh sau đại học và vừa làm vừa học. Nghiên cứu chuyên công tác xét tuyển nghiên cứu sinh cho các trường đại học thành viên chủ trì từ năm 2025.

8. Đổi mới, hiện đại hóa chương trình và phương thức đào tạo; khuyến khích phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, nhất là trong khối ngành STEM phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, then chốt như công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, công nghệ sinh học và năng lượng xanh; đa dạng hóa phương thức đào tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động giáo dục. Chủ động mở các chương trình đào tạo mới đáp ứng yêu cầu của người học và thị trường lao động.

Phát triển các chương trình đào tạo, gia tăng khối lượng học phần giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

9. Đa dạng hoá, thực chất hoá các hoạt động hợp tác quốc tế; xúc tiến hợp tác, phát triển đối tác, thúc đẩy triển khai và khai thác hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên; tích cực tìm kiếm các dự án nghiên cứu chung để tranh thủ nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế của ĐHQĐN: Các đơn vị cần có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, sinh viên quốc tế hợp tác nghiên cứu, đào tạo và học tập tại các đơn vị.

Làm tốt công tác quản lý viên chức, giảng viên, sinh viên ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Tăng cường công tác truyền thông và tuyển sinh quốc tế để đa dạng hóa quốc tịch và tăng số lượng sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu tại ĐHQĐN.



10. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với đổi mới sáng tạo. Xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý, vượt trội để tăng cường công bố khoa học trên các tạp chí uy tín quốc gia và quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, nhất là khuyến khích các nhà khoa học tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên, người học và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tăng cường kiểm soát liên chính khoa học trong các hoạt động nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu.

11. Tập trung triển khai các dự án, đề án quan trọng: Huy động mọi nguồn lực triển khai thành công Dự án ODA; tích cực đề xuất các cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của thành phố Đà Nẵng và một phần diện tích tỉnh Quảng Nam. Các đơn vị chủ động triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện thủ tục và đưa vào khai thác, sử dụng một cách hiệu quả các dự án đầu tư đã hoàn thành.

Khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền Đề án phát triển ĐHQĐ trở thành Đại học Quốc gia; tiếp tục xây dựng Đề án phát triển Trường Y Dược, ĐHQĐ trở thành Trường Đại học Y Dược; khẩn trương thành lập Trường Quốc tế trên cơ sở Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, từ đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thành lập Trường Đại học Quốc tế; nghiên cứu thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, An ninh và Thể thao trên cơ sở Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh và Trung tâm Thể thao, ĐHQĐ.

12. Rà soát lại kế hoạch đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất năm 2024 trên cơ sở nguồn lực tài chính hiện có và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch năm 2025 khả thi, sát thực tế, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực chi cho con người, đảm bảo tiền lương cho viên chức, người lao động. Tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị đúng quy định nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, nhất là dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn... khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đa dạng hóa nguồn thu cho đơn vị.

13. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra mọi mặt hoạt động của đơn vị nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vi phạm theo đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo sự ổn định trong hoạt động của đơn vị. Chủ động giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tiếp dân định kỳ và tổ chức nghiêm túc việc đối thoại giữa thủ trưởng đơn vị với sinh viên, viên chức, người lao động.


14. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá học hiệu góp phần nâng cao uy tín, vị thế ĐHĐN. Chủ động và phối hợp làm tốt công tác truyền thông; phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc truyền thông nội bộ một cách đầy đủ và minh bạch thông tin nhằm tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong toàn ĐHĐN, truyền thông đối ngoại gắn kết với cộng đồng và quảng bá học hiệu. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo, đài để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, nhất là các điển hình tốt, cách làm hay lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Tăng cường phối hợp, xử lý các vấn đề về truyền thông phát sinh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GDĐT và ĐHĐN về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024-2025, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động và quyết liệt, đề nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể của đơn vị; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện; kịp thời nắm bắt và đề xuất các giải pháp chỉ đạo để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Thành ủy ĐN (để báo cáo);
- Đảng ủy, Hội đồng ĐHĐN (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để triển khai);
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**



PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ